

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5628 - THỨ HAI NGÀY 3/8/2020 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Đến dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Bảo - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí nguyên là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành;

cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo từ khi thành lập đến nay, nêu bật vai trò, nhiệm vụ và những thành tích to lớn của ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và những nỗ lực, đóng góp của ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong những năm qua và nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ tuyên giáo đi trước, thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo hôm nay hứa sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng toàn diện và

hiệu quả công tác tư tưởng; thực hiện phương châm công tác tuyên giáo phải đi trước một bước, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; chuyên mạnh về cơ sở, bám thực tiễn, tham gia tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vinh dự và tự hào về những thành tích đạt được 90 năm qua, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao”...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Chúng ta phải học tinh thần tự lập tự cường, tinh thần hăng hái thi đua sản xuất và tiết kiệm của nhân dân các nước bạn... Chúng ta phải bồi dưỡng lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”

BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CỦA CHÍNH PHỦ TA ĐI THĂM LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC, NGÀY 23/7/1955

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Khánh Phúc

TRANG 4

ĐAM RÔNG: Nhiều kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp cơ sở

Đến thời điểm hiện tại, huyện Đam Rông đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những kinh nghiệm được rút ra từ đại hội Đảng cấp cơ sở chính là tiền đề để địa phương này tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện.

TRANG 2

Tận tâm thực hiện sứ mệnh vì người nghèo

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Sôi nổi các phong trào thi đua ở Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt

TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Lạt:

Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Người dân “vô tư” bao chiếm đất công

TRANG 7

HOA THẮM CAO NGUYÊN

Nối những “nhịp cầu” cho trẻ vùng sâu theo con chữ



“Dẫu con đường dẫn từ trung tâm huyện vào Đưng K’Nó đã thuận tiện hơn, nhưng đây vẫn là xã vùng sâu, vùng xa và còn nhiều khó khăn của huyện Lạc Dương. Ở đó, để học sinh đều đặn đến trường, ngoài công tác chuyên môn, các thầy cô còn làm nhiều việc khác để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh yên tâm theo con chữ.”

TRANG 5

Làng Văn hóa P’rô

TRANG 6



BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN

www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383. VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - FAX: 3720560.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo...

TIẾP TRANG 1

... Với chức năng tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội khác; ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng những năm qua đã không ngừng sáng tạo, chủ động và tích cực tham mưu, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân làm công tác tuyên giáo đã được Chính phủ, UBND các cấp và Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng; gần đây nhất, vào năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành Tuyên giáo trong những năm qua. Đề phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của đội ngũ làm



Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

công tác tuyên giáo tinh nhà, đồng chí Trần Văn Hiệp cũng yêu cầu, Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế,

tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương,

quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản; nhanh nhạy trong dự báo tình hình, tăng cường đấu tranh

chống thông tin, quan điểm sai trái, các hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết, bài nói; thu hút rộng rãi hơn sự tham gia tích cực của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ trí thức, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân vào lĩnh vực này.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích cống hiến trong công tác tuyên giáo của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng" cho 10 cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao giải thưởng đối với cuộc thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo trên mạng xã hội CVNET; trao giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

NGUYỄN NGHĨA

ĐAM RÔNG: Nhiều kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp cơ sở

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy, Đam Rông có 39 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 11 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở với 1.685 đảng viên. Trước, trong và sau ngày tổ chức đại hội, các địa phương, đơn vị nói chung đều chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động thiết thực như phát động Nhân dân dọn dẹp vệ sinh làng xóm, trụ sở và khu công cộng; cắm cờ, băng rôn, khẩu hiệu dọc đường, trụ sở làm việc và các khu dân cư; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp... Điều đó góp phần làm tăng ý nghĩa chính trị của ngày khai mạc và tổ chức đại hội Đảng ở địa phương, đơn vị.

Đảng bộ xã Đạ Rsal và Chi bộ Mặt trận đoàn thể được Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông chọn để tổ chức đại hội điểm; Đảng bộ xã Liêng Srônh được chọn để tiến hành Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Sau khi các đơn vị này tiến hành đại hội, các cuộc họp rút kinh nghiệm đã được tổ chức. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai đại hội các tổ chức cơ sở đảng đồng loạt trên diện rộng. Theo đó, từ ngày 26/3 đến ngày 25/6 vừa qua, 39/39 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở.

Kết quả các đại hội Đảng ở cơ sở cho thấy, dự thảo các báo cáo của đại hội đã cơ bản bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nhiều nội dung cô đọng, rõ ý, làm rõ được những kết quả đạt được cũng như hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các

Đến thời điểm hiện tại, huyện Đam Rông đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những kinh nghiệm được rút ra từ đại hội Đảng cấp cơ sở chính là tiền đề để địa phương này tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện.



Lãnh đạo huyện Đam Rông chúc mừng đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đảng bộ xã Liêng Srônh.

cấp đã nhận được nhiều ý kiến tham gia tranh luận. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm được mô xê, bàn bạc, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xây dựng Đảng và đi đến thống nhất thực hiện. Thời gian thảo luận góp ý các văn kiện của chi, đảng bộ được lồng ghép, xen kẽ với công tác bầu cử của đại hội, nhưng vẫn giữ được không khí nghiêm túc trong quá trình đại hội diễn ra. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội của các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ. Các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, lấy ý kiến của cấp ủy viên đương nhiệm giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới; lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú của ứng cử viên, thiết lập hồ sơ nhân sự. Đối

với các đồng chí trong quy hoạch nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị của từng đồng chí. Công tác bầu cử trong đại hội các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, 100% đại hội các tổ chức cơ sở đảng có kết quả bầu cử đúng với phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chất lượng cấp ủy khóa mới khá đồng đều và cao hơn nhiệm kỳ trước. Đa số thành viên cấp ủy khóa mới đều đủ tuổi tham gia từ 2 nhiệm kỳ trở lên. Thành phần cơ cấu nữ, dân tộc, trẻ tuổi đều đạt và vượt tỷ lệ so với yêu cầu đề ra, độ tuổi trung bình trẻ hơn. 8/8 xã đều đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy

khóa cũ. Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở đảng thiếu nguồn cán bộ đạt chuẩn, một số chi bộ do chưa sắp xếp, kiện toàn được nhân sự giữ các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Do đó, trong đại hội một số tổ chức cơ sở đảng phải để khuyết, chờ bổ sung sau. Số lượng đại biểu bầu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 197 đồng chí đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục và thành phần đại biểu.

Kết thúc đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiều vấn đề còn tồn tại đã được huyện Đam Rông chỉ ra. Trong đó, phải kể đến việc một số tổ chức cơ sở đảng xây dựng nội quy, quy chế chưa chặt chẽ nên việc đảng viên chấp hành về giờ giấc, thời gian tham dự đại hội chưa nghiêm. Vẫn

còn những báo cáo thiếu tính thực tiễn, lúng túng trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiều nơi còn trùng lặp với báo cáo chính trị. Việc xây dựng nội dung nghị quyết đại hội trùng lặp, dàn trải (gần như là báo cáo rút gọn), chưa thể hiện được các mục tiêu trọng tâm. Hầu hết các ý kiến thảo luận tại đại hội là đọc văn bản đã được phân công chuẩn bị trước, nặng về thành tích và kiến nghị cấp trên, chưa đi sâu tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực có tính đột phá để thực hiện. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số chi bộ, đảng bộ còn thụ động, chưa đánh giá sát tình hình công tác nhân sự. Nhiều đơn vị chưa chuẩn bị được nhân sự, phải để khuyết vì thiếu nguồn cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Tổ kiểm phiếu ở một số đại hội chưa nắm vững nguyên tắc, thủ tục, quy định về bầu cử và chưa thành thạo về nghiệp vụ, chuyên môn nên thời gian kiểm phiếu kéo dài, có nơi không công bố rõ thể lệ các loại phiếu bầu như thế nào là hợp lệ, không hợp lệ cho các đại biểu tham dự đại hội biết trước khi bầu cử.

Với sự bám sát của các cơ quan chuyên môn Huyện ủy, những vấn đề còn tồn tại ở các đại hội cơ sở đã được điều chỉnh ngay tại đại hội. Nhờ vậy kết quả đại hội cấp cơ sở đều thành công. Tuy vậy, những thành tựu và hạn chế tại đại hội cấp cơ sở đều là những kinh nghiệm thực tiễn được Huyện ủy Đam Rông ghi nhận để nhìn nhận lại và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 4-6/8 sắp tới.

HOÀNG MY

Tận tâm thực hiện sứ mệnh vì người nghèo

Với quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong nhiều năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015-2020, anh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyển tải kênh tín dụng chính sách (TDCS) cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; trực tiếp làm công tác kế toán ngân quỹ, kiểm tra kiểm soát nội bộ, tổ chức cán bộ và hành chính, truyền thông. Cụ thể, NHCSXH huyện Đam Rông đã tham mưu HĐND&UBND huyện chuyển ngân sách địa phương sang NHCSXH hòa chung nguồn vốn của Trung ương để thực hiện công tác giảm nghèo, tạo việc làm tại địa phương tăng 2,3 tỷ đồng so với đầu năm 2015; xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện (BDD) 40 lượt xã, 162 lượt hội ủy thác, 165 lượt tổ TK&VV/520 hộ vay/15.650 triệu đồng và kịp thời chấn chỉnh những sai sót tồn tại ở cơ sở; thực hiện các phương án nâng cao chất lượng tín dụng, đưa tỷ lệ nợ quá hạn đến 31/12/2019 ở mức 0,08%/ tổng dư nợ, không còn xã có nợ quá hạn trên 0,2%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch (nợ quá hạn ở mức 0,2%/tổng dư nợ, không còn xã có nợ quá hạn trên 0,5%)...

Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp truyền thông, đối chiếu nợ - phân tích nợ, hoạt động ủy thác của các cấp hội...; đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch vốn TDCS triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả... nên PGD NHCSXH huyện Đam Rông đều hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra hằng năm. Trong đó: Huy động vốn tăng 119,4%, dư nợ tín dụng tăng 108,44% so với đầu năm 2015; tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, cao hơn

Anh Bạch Văn Trường bắt đầu công tác tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ năm 2004 ở vị trí cán bộ tín dụng. Chưa đầy 2 năm sau, anh được phân công làm Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ tín dụng; sau đó, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách điều hành rồi Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Lâm Hà. Từ năm 2013 đến nay, anh Trường giữ chức vụ Giám đốc, Bí thư Chi bộ PGD NHCSXH huyện Đam Rông.



Anh Bạch Văn Trường.

ngộ quyết Chính phủ đề ra là từ 7%-10%, đặc biệt bảo đảm chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,53% xuống còn 0,08%/ tổng dư nợ).

Vốn TDCS đã tạo điểm tựa giúp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong sản xuất và đời sống; giảm bớt tình trạng cho vay nặng lãi, bán non sản phẩm nông nghiệp; giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, thay đổi hướng đầu tư, biết tính toán lợi ích kinh tế mà đồng vốn mang lại, tiết kiệm trong tiêu dùng. Tại Đam Rông, nguồn vốn TDCS góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 37,11% (2015) xuống còn dưới 12,06% cuối năm 2019, 2.306 hộ thoát nghèo, trên 15.370 lao động được sử dụng vốn tạo việc làm, 13.250 ha cà phê được đầu tư, 2.050 công trình nước sạch vệ sinh đạt chuẩn hoàn thành, 97

hộ nghèo được xây dựng nhà ở ổn định... Đến 31/12/2019, tổng dư nợ ủy thác tại các tổ chức chính trị - xã hội là 272.971 triệu đồng/144 tổ vay vốn/6.821 hộ, chiếm 99,93%/ tổng dư nợ của PGD.

Không chỉ thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn của PGD, anh Trường còn nghiên cứu, tham gia các sáng kiến, ứng dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị. “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại PGD NHCSXH huyện Đam Rông” (năm 2018) đã góp phần tăng tỷ lệ huy động vốn 107,94%, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,14% xuống còn 0,08%, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 88,7%, tỷ lệ giao dịch tại xã đạt 98,6%; 100% tổ vay vốn đạt loại tốt và khá... (trong năm 2019). “Giải pháp nâng cao chất lượng sắp xếp chứng từ, bảo quản và lưu trữ hồ sơ kế toán tại PGD NHCSXH huyện Đam Rông” (năm 2019) giúp công tác chứng từ kế toán được sắp xếp, lưu trữ không tồn đọng, hồ sơ chứng từ được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào lưu trữ; hồ sơ cho vay, thu nợ được cập nhật kịp thời, khoa học, ngăn nắp, cập nhật tại thời điểm tất toán; hồ sơ được lưu trữ đúng quy định, gọn gàng, sạch đẹp, an toàn và giúp cho việc tra cứu khi cần thiết ...

Anh Trường cũng tích cực cùng đồng nghiệp hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội do đơn vị, ngành, địa phương và các cấp phát động. Qua các phong trào đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

trong đơn vị, góp phần đưa tập thể PGD NHCSXH huyện Đam Rông hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2015-2019)... Riêng anh Bạch Văn Trường, từ năm 2015 đến nay, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu từ UBND tỉnh (2015, 2017, giai đoạn 2002-2017, 2019), Tổng Giám đốc NHCSXH (2016-2018), Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của NHCSXHVN (2018, 2019); và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện trong hoạt động Đảng, hoạt động phong trào và các hội thi...

Ông Võ Văn Thanh - Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, nhận xét: Đồng chí Bạch Văn Trường là một cán bộ lãnh đạo trẻ, trưởng thành từ cơ sở. Trong hoạt động nghiệp vụ, đồng chí luôn chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, BDD Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai các chương trình TDCS gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đồng thời, tổ chức chỉ đạo PGD hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao hằng năm; đặc biệt, chất lượng tín dụng của PGD ngày càng được nâng cao, tuy Đam Rông là một huyện nghèo, nhưng nợ quá hạn chiếm chưa đến 0,1% trên tổng dư nợ. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Trường đã xây dựng được một tập thể PGD đoàn kết, từng thành viên luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

LÊ HOA

Liên kết 36 hộ nông dân sản xuất rau, củ, quả

Dự án liên kết sản xuất rau, củ, quả tươi và cấp đông giữa Công ty Cổ phần Viên Sơn với 36 hộ nông dân trên địa bàn 3 huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt với tổng kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2020-2021.

Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Viên Sơn và hộ nông dân liên kết đối ứng hơn 8,5 tỷ đồng. Qua đó, các hạng mục dự án được xây dựng gồm: 5.000 m² hệ thống nhà kính khảo nghiệm giống mới; hệ thống xử lý nước thải với công suất 160 m³/ngày đêm; hệ thống dây chuyền máy chế biến công nghiệp, máy hấp, máy dò kim loại, băng chuyền, máy lọc nước...

Ngoài ra, dự án còn tổ chức 2 lớp tập huấn về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; chuyển giao quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng theo chuỗi cho các hộ liên kết và nhân viên Công ty Cổ phần Viên Sơn...

VŨ VĂN

LÂM HÀ: Trồng thử nghiệm cây đàn hương

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Lâm Hà cho biết, Lâm Hà đang tiến hành thử nghiệm trồng cây đàn hương trên đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp. Bảy nông hộ thuộc xã Phi Tô sẽ tham gia trồng xen cây đàn hương vào 10 ha đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp, trồng thuần theo lô với mật độ 277 cây/ha. Ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ nông hộ 70% kinh phí mua giống, 30% tiền mua giống còn lại cũng như kinh phí trồng, chăm sóc hàng năm nông dân tự đối ứng. Cây đàn hương được chọn lựa trồng xen là giống đàn hương trắng Ấn Độ có giá trị kinh tế cao, chiết xuất tinh dầu dùng trong dược, mỹ phẩm. Trồng thử nghiệm cây đàn hương góp phần tăng độ che phủ rừng, ổn định môi trường sinh thái, đa dạng hóa cây trồng hướng tới sử dụng đất lâm nghiệp có hiệu quả.

D. Q

Công nhận 2.800 cây bơ 034 đầu dòng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa quyết định công nhận 2.800 cây bơ 034 đầu dòng, tọa lạc trên tổng diện tích 70.000 m², địa chỉ Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm. Đây là giống bơ có trái thuôn dài và cong

hình lưỡi liềm, cơm vàng, hạt lép, hương vị dẻo thơm khác biệt so với các giống bơ khác.

Công suất khai thác tối đa mỗi năm của 2.800 cây bơ 034 đầu dòng khoảng 1.120.000 mầm, chồi sử dụng để ghép vào gốc cây bơ

thực sinh hoặc các giống bơ kém hiệu quả khác đã ghép trước đây, chăm sóc đến năm thứ 3 bắt đầu thu bói.

Được biết, tổng số 2.800 cây bơ 034 đầu dòng nêu trên được chủ nhân là Công ty TNHH Cây giống

Bảo Nguyên trồng mới trong 2 năm 2011 và 2015, canh tác theo quy trình VietGAP. Vụ mùa năm 2020 vừa qua, mỗi cây bơ 034 ở đây thu hoạch từ 50 kg trở lên. Giá thị trường tiêu thụ bình quân 50.000 đồng/kg. **MẠC KHẢI**

Xuất khẩu chè giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Lâm Đồng, hiện diện tích chè toàn tỉnh đạt 12.411 ha với sản lượng 180 ngàn tấn chè búp tươi; trong đó, có 49,2% chè ứng dụng công nghệ cao. Trên địa bàn tỉnh hiện có 155 doanh nghiệp chế biến chè với quy mô 29.871 tấn thành phẩm/năm và 90 cơ sở chế biến chè với quy mô 17.437 tấn thành phẩm/năm. Các sản phẩm chế biến khá đa dạng, bao gồm: chè Ô long, chè xanh viên, chè đen, chè xanh ướp hương và chè xanh sơ chế. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm,

tình hình xuất khẩu, tiêu thụ chè của các doanh nghiệp giảm mạnh 12,2% về lượng. Riêng thời điểm đầu dịch COVID-19 giảm mạnh khoảng 50%, do nhu cầu mua của người tiêu dùng tại các nước giảm. Trong thời gian cách ly thì đa số các doanh nghiệp đều không xuất được hàng, một số doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, số còn lại thì hoạt động cầm chừng. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp, cơ sở vẫn chưa khôi phục hoạt động bình thường do nhu cầu về tiêu dùng vẫn chưa tăng trở lại.

HOÀNG SA



Nhiều doanh nghiệp chế biến chè trong tỉnh đang thực hiện tái cơ cấu lại thị trường, hướng đến phân khúc cao cấp trong nước.

Bao tiêu 2.000 tấn sầu riêng của nông dân

Kế hoạch đến năm 2022, Công ty TNHH Long Thủy (Lộc An, Bảo Lâm) bao tiêu trên tổng sản lượng 2.000 tấn sầu riêng của 90 hộ nông dân ở các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc, tăng lần lượt so với năm 2021 và 2020 là 500 tấn và 800 tấn.

Đề bao tiêu tổng sản lượng sầu riêng vừa nêu, Công ty TNHH Long Thủy tiếp tục đầu tư gần 6 tỷ đồng cùng với hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để nâng cấp hệ thống nhà kho, nhà xưởng bảo quản, sơ chế, chế biến, đóng gói theo tiêu chuẩn HACCP (840 m²); hệ thống kho lạnh (12 m x 8 m x 4,2 m); hầm đông gió (6 m x 4 m x 3,5 m).

Đồng thời, Công ty TNHH Long Thủy phối hợp với ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP cho khoảng 90 hộ dân tham gia mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo

hợp đồng.

VĂN VIỆT

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

● **Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức danh Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025**



Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ảnh: Khánh Phúc



Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội. Ảnh: Khánh Phúc

Trong 3 ngày (từ 28 - 31/7), với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo yêu cầu đề ra.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh và Tổ chỉ đạo Đại hội của tỉnh.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh: "...Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Đà Lạt đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đạt được như báo cáo chính trị nêu đã khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đà Lạt trong 5 năm qua; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới là "Đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước". Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đòi hỏi các ngành, các



Biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Khánh Phúc



Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Khánh Phúc



Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Khánh Phúc

địa phương phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, tạo đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa; là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự phát triển của thành phố Đà Lạt có ý nghĩa quan trọng đến phát triển chung của tỉnh. Để Đà Lạt phát triển nhanh, toàn diện hơn, xứng đáng với vai trò, vị thế của mình, thành phố cần phải mạnh dạn đề ra nhiều giải pháp để bứt phá, vươn lên. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới phải thể hiện là một tập thể thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ,

có tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng bộ về tinh chiến đấu, tính kỷ luật; gần bó mật thiết với Nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời lựa chọn những đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho Đảng bộ thành phố để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp

hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Đại hội đã có sự nhất trí cao trong việc khẳng định những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã phân tích, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế; làm sáng tỏ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá: Phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với

môi trường, đẩy mạnh phát triển các liên kết theo chuỗi. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác quản lý theo quy hoạch.

Đại hội thảo luận nghiêm túc và thống nhất xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức danh Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XII, bầu các Phó Bí thư Thành ủy gồm đồng chí Tôn Thiện San và đồng chí Đặng Quang Tú; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Hồ Tôn Thông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 đồng chí và 3 đại biểu đương nhiên, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XII phát biểu bế mạc Đại hội: Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, giữ vững khối đoàn kết nhất trí, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện, khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân thành phố sẽ giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đô thị di sản, đô thị tăng trưởng xanh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại. Thành phố trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, cầu thị lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành tốt trọng trách của mình trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự tin nhiệm của Đại hội, niềm tin của cán bộ, Nhân dân thành phố và sự tin tưởng của cấp trên.

NGUYỄN THU

Sôi nổi các phong trào thi đua ở Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt

5 năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt đã phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia và đạt được kết quả tích cực.

Theo LĐLĐ thành phố Đà Lạt, đề phong trào thi đua yêu nước chuyển biến sâu rộng và đạt hiệu quả cao, hàng năm, LĐLĐ thành phố Đà Lạt đều xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nhằm lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật, các ngày lễ lớn trong năm đến các CĐCS trực thuộc, trong đó, tập trung đẩy mạnh 3 phong trào thi đua trọng tâm: Phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động với năng suất - chất lượng - hiệu quả; phong trào thi đua Học tập nâng cao trình độ đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; phong trào thi đua Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng - lãng phí...

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nhiều CĐCS đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng nội dung thi đua và đề ra chỉ tiêu phấn đấu, phát động tại hội nghị cán bộ công chức; hội nghị người lao động vào đầu năm, kịp thời đăng ký những tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương khen thưởng. Đồng



Đổng chí Phạm Thị Lệ Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 do LĐLĐ TP Đà Lạt phát động.

thời, gắn nhiệm vụ xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để phát động phong trào thi đua phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Nhiều CĐCS đã có những đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, chủ động đề ra các tiêu chí thi đua, các biện pháp tổ chức phong trào một cách tích cực.

Từ đó, chất lượng và nội dung thi đua ngày một nâng lên, kích thích tinh thần hăng say lao động, sản xuất, công tác của đội ngũ CNVCLĐ, góp

phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả cao trong công việc.

Cụ thể như, trong khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức - viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" tiếp tục được CĐCS triển khai thực hiện, qua đó đã có nhiều cá nhân cần mẫn, sáng tạo có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích đạt nhiều thành tích trong hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình như Lê Thị Hồng Phúc - Phó Chủ tịch CĐCS Cơ quan Thành ủy Đà Lạt; Nguyễn Thị Phương Hiếu - Phó Chủ tịch CĐCS Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương...

Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn

với phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" đã được nhiều thầy, cô giáo thể hiện cao tinh thần trách nhiệm hết lòng vì học sinh thân yêu, vượt qua mọi khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành. Một số gương mặt điển hình như Nguyễn Thị Thu Phương - Đoàn viên CĐCS Trường Mầm non 11; Đặng Quang Minh - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Quang Trung; Lê Thị Hồng Phấn - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Lam Sơn...

Trong lao động sản xuất đã có hơn 27 tấm gương công nhân lao động vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Tuy hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, thu nhập còn ở mức khiêm tốn, nhưng bản thân luôn nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, nhiều năm liền đạt lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Điển hình như đoàn viên Nguyễn Hữu Cảm - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt; Lê Thị Hoài Thương, Võ Văn Phú - đoàn viên CĐCS Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt...

Kết quả, 5 năm qua, từ phong trào thi đua yêu nước đã có hơn 13.076 cá nhân đạt lao động tiên tiến, trong đó có 1.278 chiến sĩ thi đua, 378 tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 171 tập thể lao động xuất sắc được các cấp,

ngành và thành phố Đà Lạt đánh giá, ghi nhận. Đặc biệt, có 4 cá nhân là cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được bình chọn biểu dương nhân kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Trong số này, có 8 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu được các CĐCS bình chọn giới thiệu để LĐLĐ thành phố biểu dương, khen thưởng. Đây chính là những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến thông qua lao động, sản xuất, công tác trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, công tác giảng dạy cũng như trong thực hiện "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn". Một số tập thể tiêu biểu có thể kể tên như CĐCS Thành ủy Đà Lạt, Chi cục Thuế Khu vực Đà Lạt - Lạc Dương, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Công ty Sài Gòn - Đà Lạt, Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt...

Với việc triển khai sâu rộng và cụ thể, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ TP Đà Lạt đã mang lại những kết quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ TP Đà Lạt tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

NHẬT MINH

HOA THẨM CAO NGUYỄN

Nối những "nhịp cầu" cho trẻ vùng sâu theo con chữ

Dẫu con đường dẫn từ trung tâm huyện vào Đưng K'Nó đã thuận tiện hơn, nhưng đây vẫn là xã vùng sâu, vùng xa và còn nhiều khó khăn của huyện Lạc Dương. Ở đó, để học sinh đều đặn đến trường, ngoài công tác chuyên môn, các thầy cô còn làm nhiều việc khác để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh yên tâm theo con chữ.

Năm học 2019 - 2020, trường Mầm non và trường THCS Đưng K'Nó đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Theo đánh giá của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lạc Dương, bên cạnh sự hỗ trợ về cơ sở vật chất từ Nhà nước, không thể không nhắc đến sự nỗ lực của bản thân thầy và trò, ở nơi mà khoảng cách địa lý, điều kiện cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn này.

"Trường em trên đỉnh cheo leo"

Thật vậy, khi nhìn thấy ngôi Trường Mầm non Đưng K'Nó xa xa trên đỉnh đồi, chúng tôi đã nghĩ ngay đến câu hát đó. Nhưng không hẳn cheo leo, ngôi trường khang trang, tươi tắn sắc màu và xinh xắn với rất nhiều cây xanh, đồ chơi ở



Cô và trò Trường Mầm non Đưng K'Nó trong giờ kể chuyện.

khoảng sân mà các cô gọi là "Vườn cổ tích". Với không gian như vậy, phụ huynh hoàn toàn yên tâm cho trẻ tới lớp khi cha mẹ bận rộn với nương rẫy, con cái được các cô chăm sóc, được học hành, vui chơi.

Năm học 2019 - 2020, trường có 8 nhóm lớp với 235 trẻ. Hiện tại, trường có 3 điểm trường, với đầy đủ cơ sở vật chất, đồ chơi. "Điều mà các cô ở đây trăn trở là làm sao để cải thiện bữa ăn vẫn còn nhiều thiếu thốn cho trẻ, bởi mặc dù Đưng K'Nó là xã khó khăn, nhưng thức ăn phải vận chuyển đường xa để vào đây nên giá cả còn cao hơn ở trung tâm huyện" - cô Nguyễn Thị Nông - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đưng K'Nó chia sẻ.

Để làm được điều đó, công tác xã hội hóa được nhà trường đẩy mạnh. Cô Nông cùng các giáo viên trong trường luôn cố gắng huy động mọi sự hỗ trợ từ các nguồn để tăng khẩu phần ăn cho các bé, để trẻ nơi đây có thêm những phần sữa, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng phục cho trẻ cũng được các cô huy động từ các mạnh thường quân, để những khuôn mặt lấm lem rạng ngời nét cười khi đến lớp.

Trường Mầm non Đưng K'Nó có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên, thì đã có đến 20 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một điều kiện thuận lợi, khi giữa cô và trò có mối liên kết nhất định, việc chia sẻ với phụ huynh cũng có sự đồng cảm hơn. Cô giáo Phi Sồn K'In (sinh



Sau những nỗ lực để duy trì sĩ số học sinh, Trường THCS Đưng K'Nó đang từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

năm 1971) - người đã gắn bó với trẻ từ những ngày đầu trường mới thành lập chia sẻ rằng: "Trẻ em vùng sâu vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, nên mình cố gắng hết sức để phần nào đỡ bớt những thiệt thòi đó cho các con". Là người địa phương, cô K'In luôn phát huy vai trò và uy tín của mình trong công tác vận động đưa trẻ đến trường. Tỉ tề, tâm sự, chia sẻ, cô dùng chính tấm lòng yêu trẻ của mình để thuyết phục bố con đưa trẻ đến trường đúng tuổi.

Ở nơi mà học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, để trẻ có sự chuẩn bị vững vàng trước khi bước vào lớp Một, Trường Mầm non Đưng K'Nó chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Việc này được

phối hợp giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh để trẻ tự tin, mạnh dạn hơn. Bên cạnh đó, các cô giáo tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời, "lấy trẻ làm trung tâm" để trẻ có nhiều trải nghiệm, kỹ năng sống hơn.

Điều đáng mừng là cùng với sự tuyên truyền, vận động của các giáo viên kết hợp trong các buổi họp phụ huynh, các bậc cha mẹ ở Đưng K'Nó đã quan tâm hơn đến việc học của trẻ. Uy tín của trường được khẳng định, việc vận động phụ huynh không còn gặp nhiều khó khăn như trước. "Các cô vẫn còn phải mua kẹo để "dụ" trẻ đến lớp, nhưng đã không còn phải thường xuyên tìm đến tận nhà, tận rẫy để thuyết phục phụ huynh" - cô Nông chia sẻ... XEM TIẾP TRANG 8

Ngày 29/7, trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Nguyên cho chúng tôi biết: Chúng tôi đang thúc đẩy thi công các hạng mục công trình Dự án Làng Văn hóa P'ró khẩn trương hoàn thành giữa tháng 8 này. Sở cũng đã giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) huyện Đơn Dương tổ chức sưu tầm, trưng bày và quản lý khi đưa vào sử dụng.

Địa chỉ bảo tồn và du lịch

Công trình Làng Văn hóa P'ró, tọa lạc ở thôn Đông Hồ, xã P'ró huyện Đơn Dương. Làng Văn hóa (LVH) được quy hoạch trên đồi thông, tổng diện tích 1,2 hecta. Trên cơ sở đề nghị của Sở VHTT&DL và UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2018, sau khi trực tiếp khảo sát, Bộ VHTT&DL đã đồng ý triển khai Đề án LVH này. Đây là địa chỉ nhằm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Chu Ru, một trong 4 dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên ở tỉnh Lâm Đồng. (Theo số liệu từ Ban Dân tộc tỉnh, vào cuối năm 2018, trong số 24,03% với 70.656 hộ, 314.104 người là đồng bào dân tộc thiểu số thì đồng bào Chu Ru chiếm 1,5%, tập trung ở huyện Đơn Dương). Tháng 6/2018, Đề án LVH được khởi công và tháng 3/2019 chính thức thi công các hạng mục công trình. Dự kiến tháng 9/2020 Đề án hoàn thành, nhưng theo ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đơn Dương, quá trình xây dựng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và một số yếu tố khác nên tiến độ còn chậm. Theo thiết kế, LVH P'ró xây dựng 5 ngôi nhà gỗ được phòng theo mô hình nhà ở của đồng bào Chu Ru. Bao gồm một nhà lớn trưng bày hiện vật, các nhà tổ chức sinh hoạt gia đình và cộng đồng cùng các hạng mục phụ. Tổng kinh phí đầu tư gồm 6 tỷ đồng từ



Làng Văn hóa P'ró đang hình thành.

Làng Văn hóa P'ró



Hai nghệ nhân Chu Ru làng nghề gốm Kgrăng gỗ: bà Ma Li và bà Ma Bi.

Bộ VHTT&DL, 1 tỷ đồng đối ứng từ huyện Đơn Dương. Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, những người thi công là thợ mộc từ tỉnh Nghệ An đang ở tạm trong lán vì mưa. Họ đã dựng 3 nhà lớn và một nhà nhỏ, mái lợp ngói đỏ. Theo nhóm thợ, nhà bằng gỗ lim; cột vuông 32 cm x 32 cm, sàn và vách sẽ sử dụng ván gỗ...

Giám đốc Nguyễn Văn Vinh cũng cho biết, dự án dành 435 triệu đồng triển khai mua các hiện vật; đào tạo kỹ năng du lịch cho cộng đồng để phục vụ du khách như lớp lớp biểu diễn nghệ thuật âm nhạc công chiêng và dân vũ...; phương pháp khai thác vận hành; hỗ trợ trang thiết bị cho các hộ gia đình; phục dựng các mô hình... Cũng theo ông Vinh, được Sở VHTT&DL giao, Trung tâm đã sưu tầm thông qua mua

lại của người dân đạt 80% số hiện vật văn hóa theo kế hoạch. Bao gồm: các loại nông cụ như cây, bừa, cuốc, xẻng; vật dụng phục vụ đời sống như các loại giũ, cối giã gạo, dụng cụ đánh bắt cá, dụng cụ săn bắt, hái lượm... Đó còn là sưu tầm phục chế, tái trang bị các nhạc cụ truyền thống như: chiêng, cồng các loại, trống da trâu, tù và, khèn môi, khèn bầu các loại... Các hiện vật trong hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, nghi lễ truyền thống như: chóc các loại, cây nêu, các trang phục gồm khăn đóng, áo dài, bầu đựng nước, chén và nôi đồng, mâm, chiếu cúng; hình ảnh các nghi thức truyền thống về cưới, tang, lễ hội. Và đó còn là các sản phẩm làng nghề của người Chu Ru như nhẫn bạc, đồ gốm, rượu cần... Ông Vinh nói: "Hiện nay chúng tôi đang thực hiện

bảo quản tại Trung tâm. Theo Đề án, vào cuối năm 2020, sẽ trưng bày các hiện vật và tư liệu để đưa vào hoạt động. Từ LVH, du khách được thưởng lãm những hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể; được thưởng thức văn hóa ẩm thực. Chúng tôi cũng hướng đến triển khai các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông... Khách đến với LVH sẽ được giới thiệu đến các hộ đồng bào Churu và sinh hoạt với cuộc sống của gia đình họ. LVH cũng hướng đến mô hình lưu trú Homestay, đặc biệt là phục vụ đối tượng du khách quốc tế".

Bài toán bảo tồn và phát triển

Chúng tôi cùng thầy giáo người Chu Ru - Tounch Hàn Kim Khánh đến thôn Kgrăng gỗ, nơi có nghề gốm đặc sắc của dân tộc Chu Ru. Tại gia đình của hai chị em nghệ nhân, bà Ma Li và bà Ma Bi, còn khá nhiều sản phẩm gốm mới. Ngoài những chiếc chóc cổ, sản phẩm đồ gốm do hai bà sản xuất thủ công bày trên kệ tủ, giữa nền nhà và cả những loại chưa nung đang phơi ngoài nắng. Sản phẩm gốm chủ yếu là các vật dụng phục vụ sinh hoạt của mỗi gia đình Chu Ru xưa như các loại nôi to nhỏ, ấm, bình, chén... Một số loại làm theo đơn đặt hàng của khách như chậu rửa, bình cắm bông... Tuy chỉ trơn hoặc ít hoa văn và đơn giản, nhưng công đoạn làm lại khá cầu kỳ và vất vả, từ việc lấy đất, phơi đất, giá

đất đến tạo hình thủ công bằng tay và nung bằng củi với trấu. Bà Ma Li và Ma Bi đều cho biết, sản phẩm của họ khá nhiều khách đến tham quan và mua, nhất là khách đến từ các thành phố. Tuy nhiên, sản phẩm giá rất rẻ, thu nhập từ nghề không đáng kể, chỉ vì yêu và mong giữ lấy nghề truyền thống nên không bỏ. Hỏi về LVH P'ró, bà Ma Bi nói: "Minh cũng nghe nói. LVH đang sưu tập đồ của đồng bào. Cũng có người ngoài thị trấn đến nhờ tìm mua, nhưng tìm được rồi mà chưa thấy họ vào lấy nên khách ở Đà Lạt họ đến mua mất rồi". Chia sẻ với Giám đốc Nguyễn Văn Vinh thông tin này, ông bày tỏ sự tiếc nuối. "Sở giao cho Trung tâm sưu tầm nhưng cũng có những món đồ cổ giá rất cao, không mua được. Để thành công, rất cần sự phối hợp của các xã trong công tác phát hiện và tuyên truyền", ông Tiến nói. Còn ở xã Tu Tra, có một nghề đặc sắc của một người, đó là đúc nhẫn bạc thủ công. Chúng tôi có dịp đến với nghệ nhân Chu Ru này, anh Ya Tuất. Chúng kiến bàn tay điêu luyện từ kỹ năng đúc nhẫn của anh thật sự ngỡ ngàng. Nhưng Ya Tuất cũng một tâm trạng như các nghệ nhân làm gốm: Làm thế nào để thu nhập đáng kể chính từ nghề truyền thống truyền đời này? Vẫn là bài toán khó giải.

LVH P'ró bên cạnh hồ thủy lợi P'ró, công trình có tổng diện tích lòng hồ trên 70 hecta; bao quanh là rừng phòng hộ nguyên sinh; hạ lưu hồ là 350 hecta củ năng được bà con canh tác. LVH cách Quốc lộ 27 khoảng 15 km, có đường ô tô vào ra; đồng bào Chu Ru định cư xung quanh với nghề gốm Kgrăng gỗ và đúc nhẫn bạc đặc sắc... Huyện Đơn Dương còn là địa bàn tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa và cơ sở sản xuất sữa rất lớn... Đây sẽ là những tiềm năng lớn để phát triển ngành du lịch Lâm Đồng và Đơn Dương. Hi vọng mô hình LVH P'ró sẽ là điều kiện để nâng tầm thực sự về chất lượng cuộc sống của chủ nhân văn hóa. Giá trị văn hóa bản địa Chu Ru không những được tôn vinh, mà bảo tồn căn cơ và bền vững. Bảo tồn và phát triển văn hóa phải là hai nhiệm vụ nối tiếp nhau. **MINH ĐẠO**

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT:

Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Trao đổi về nội dung này, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND TP Đà Lạt Trần Hà Lâm cho biết: Thời gian qua, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần được quan tâm, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất, có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, cùng với việc phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, chúng tôi còn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp cơ sở, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham nhũng. Từ đó, tiến hành tăng cường

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Đà Lạt đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở liêm chính, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong cơ quan, đơn vị cơ sở...

Kinh nghiệm thứ hai theo Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Lạt là cần tiếp tục hoàn thiện thể

chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách của chính quyền cấp cơ sở; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường xuyên, chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách. Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức cấp cơ sở trước hết là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị; minh bạch tài sản thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy

mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: đất đai, tài nguyên, thuế, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm... Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức - cán bộ thuộc cấp cơ sở để phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng là nội dung đáng lưu ý. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ trong các đơn vị thuộc hệ thống chính trị cơ sở, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen

thưởng, kỷ luật. Tăng cường dân chủ ở cơ sở. Kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.

Việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng là nội dung được Viện KSND thành phố Đà Lạt đặc biệt chú trọng. Theo đó, đơn vị thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của chính quyền cấp cơ sở...

Người dân “vô tu” bao chiếm đất công

Vụ việc xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2, TP Đà Lạt), làm nhiều hộ dân bức xúc, gửi đơn đến các cấp chính quyền để nghị ngăn chặn, nhằm tránh tình trạng gây sạt lở đất trong mùa mưa...

Theo các hộ dân ngụ tại khu Đồi Trinh sát thuộc Tỉnh Đội cũ, nay là Tô dân phố 18 đường Cô Loa (Phường 2, TP Đà Lạt), thời gian qua, giá đất tại khu vực này đã tăng “phi mã” nên một số hộ bên dưới chân đồi (phía taluy âm, thuộc đường Nguyễn Công Trứ) ngang nhiên đào bới, đục khoét, lấn chiếm đất công ở chân đồi. Hậu quả, trong mùa mưa năm 2019, đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực này.

Cũng theo người dân, việc lấn chiếm, đục khoét đất ở phía dưới chân đồi đã gây ra tình trạng sạt lở, uy hiếp an toàn về người, công trình kiến trúc và tài sản của các hộ dân bên trên (phía taluy dương, thuộc đường Cô Loa, cao khoảng 20 m so với mặt đường Nguyễn Công Trứ), nhưng một số người vẫn tiếp tục lấn chiếm đất công, đào bới chưa chịu dừng lại. Không chỉ vậy, một số người còn mang cọc sắt, lưới B40 bao chiếm lên sát vách nhà của các hộ trên đường Cô Loa, người dân cũng đã gọi báo cho cán bộ UBND Phường 2 để nghị ngăn chặn, xử lý. Tuy nhiên, đã hơn một tháng qua (kể từ ngày người dân gọi báo), vẫn không thấy phường có động thái gì.

Trong khi, ghi nhận hiện trường của chúng tôi vào sáng 27/7, tại khu vực trên có hai hộ dân đã và đang tác động trái phép vào phần đất công của Nhà nước thuộc taluy đường Nguyễn Công Trứ và đường Cô Loa. Trong số này, một hộ đã cho xây kè bê tông cốt thép phía sau nhà và cho mức đất sâu vào chân taluy. Hộ còn lại vừa cho thi công xây dựng công trình nhà ở, vừa cho bao chiếm luôn phần đất công từ sau nhà lên đến sát các công trình phía đường Cô Loa.



Hiện trường khu vực đất công bị phát quang, bao chiếm.

Ngoài việc bao chiếm đất công, các hộ đã cho phát quang cây bụi, tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất, dựng nhà kính, bên trong nhà kính có dấu hiệu đào bới, tác động làm thay đổi hiện trạng.

Lãnh đạo UBND Phường 2 (TP Đà Lạt), cho biết đã nắm vụ việc và đang chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Phường 2 cũng xác nhận, kết quả kiểm tra hiện trường tại số 10C Nguyễn Công Trứ, cho thấy ông Phan Văn Phúc tự ý xây kè chắn đất và tác động trái phép vào phần đất công. Riêng trường hợp bà Phạm Thị Lợi (Sinh năm 1948, ngụ tại 10A Nguyễn Công Trứ), gia đình chỉ xin gia cố kè đất có sẵn, đồng thời khai nhận có phủ bạt nilông bờ taluy sau nhà để tránh nước mưa từ các hộ dân bên trên đổ xuống, gây sạt lở đất, cuốn trôi vào nhà chứ không chiếm dụng đất công (?).

Liên quan vụ việc, UBND Phường 2 cũng cung cấp thêm một số văn bản liên quan đến trường hợp hộ bà Phạm Thị Lợi. Nội dung là biên bản vi phạm hành chính về việc cải tạo, xây dựng nhà ở sai phép.



Kè chắn đất không phép phía sau nhà 10C Nguyễn Công Trứ.

Theo đó, trong quá trình xây dựng công trình nhà ở cấp III theo Giấy phép xây dựng số 180/GPXD do UBND TP Đà Lạt cấp tại địa chỉ số 10A Nguyễn Công Trứ (Thửa đất số 258, Tờ bản đồ số 1,

Phường 2, TP Đà Lạt), bà Lợi đã có hành vi vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế được duyệt tại thửa đất trên. Công trình được cấp phép xây dựng 2 tầng (gồm 1 trệt và 1 lầu), nhưng bà Lợi đã cho xây dựng một hầm, một trệt và một lầu...

UBND Phường 2 cũng trình UBND TP Đà Lạt đề nghị xử phạt hành chính về hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng với số tiền 15 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Lợi. Đồng thời, buộc bà Lợi đổ đất lấp toàn bộ mặt bằng tầng hầm; và yêu cầu bà Lợi tháo dỡ phần khung sắt và nilông trên bờ taluy phía sau nhà nằm ngoài giấy chứng nhận được cấp. Tuy nhiên, không thấy UBND Phường 2 lập biên bản vi phạm hành chính cũng như đề xuất xử phạt về hành vi bao chiếm đất công và cũng không yêu cầu những người bao chiếm phải tháo dỡ hàng rào lưới B40 bao chiếm đất của Nhà nước.

Theo các hộ dân ở đường Cô Loa, việc đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên không có gì để nói, nhưng hành vi bao chiếm đất công, tự ý cho phát quang, dựng nhà kính, đào bới làm thay đổi hiện trạng của một số hộ ở đường Nguyễn Công Trứ lại không bị lập biên bản vi phạm hành chính, không bị xử lý hoặc đề xuất xử lý vi phạm sẽ dẫn tới tình trạng lòn luật.

Đã vậy, tại kết luận của biên bản kiểm tra việc thi công bờ taluy tại số 10C Nguyễn Công Trứ, đề ngày 25/7, của UBND Phường 2, có ghi: UBND Phường 2 đề nghị hộ ông Phúc chỉ đổ bê tông cốt thép phần taluy như trước đây (kè chắn đất có sẵn), ngoài ra không được tác động, xây dựng thêm. Riêng trường hợp hộ bà Phạm Thị Lợi, phủ bạt nilông taluy phải có biện pháp thu gom lượng nước vào hồ ga, đảm bảo nước chảy thông suốt, không gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh trong khu vực.

THUY TRANG

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Cắt hạ và ken gốc 129 cây thông

Trong tháng 7 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã kiểm tra tại hiện trường lô a3, Khoảnh 14, Tiểu khu 112B (thuộc địa bàn thị trấn Lạc Dương, lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà) phát hiện 2 cây thông 3 lá bị đối tượng cắt hạ thành 27 khúc, tổng khối lượng gần 0,7 m³ gỗ.

Sau nhiều lần tổ chức mai phục, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng là người ở thị trấn Lạc Dương đang vận chuyển 18 khúc gỗ thông 3 lá trên chiếc máy cày lưu thông ở gần khu vực Tiểu khu 112B vừa nêu. Tiếp tục xác minh hiện trường còn lại 27 khúc gỗ thông 3 lá (gần 0,72 m³), đối tượng vừa cưa hạ trong vòng 3 ngày, nhưng chưa kịp vận chuyển toàn bộ ra khỏi cửa rừng. Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã biên bản vi phạm hành chính, chuyển sang Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà xử lý theo thẩm quyền.

Đáng nói, qua kiểm tra trước đó cũng tại lô a2, a3, Khoảnh 14, Tiểu khu 112B thuộc địa bàn thị trấn Lạc Dương, lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Đoàn kiểm tra do Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương chủ trì đã kiểm đếm 129 cây thông 3 lá nhóm IV bị cắt hạ và ken gốc, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 45,8 m³ gỗ. Hiện trường thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, đối tượng rừng phòng hộ tự nhiên. Đoàn kiểm tra xác định toàn bộ 129 cây thông bị cưa hạ và ken gốc từ thời điểm năm 2016 đến nay...

Tình trạng chặt phá và ken gốc 129 cây thông 3 lá nhóm IV ở khu vực rừng phòng hộ Bidoup - Núi Bà cho thấy, công tác quản lý, bảo vệ rừng nơi này cần phải tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời và quyết liệt hơn nữa.

VĂN VIỆT

282 bể chứa bao bì thuốc BVTV khu vực Đan Kia - Suối Vàng

Theo ngành chức năng, trong 4 năm qua, xung quanh lưu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng 282 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng lắp đặt 122

bể; UBND huyện Lạc Dương lắp đặt 160 bể.

Đến nay, các cơ quan chuyên trách đã tổ chức thu gom khoảng 4.700 kg bao bì thuốc BVTV tập kết vào 282 bể vừa nêu, sau đó vận chuyển đến nơi tiêu hủy theo quy định.

Được biết, hồ Đan Kia - Suối

Vàng với tổng diện tích hơn 356,5 ha, có chức năng phục vụ thủy điện, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương. Bởi vậy, việc thu gom, xử lý lượng rác thải bao bì thuốc BVTV ở đây là công việc cần triển khai thường xuyên và kịp thời.

MẠC KHÁI

Bão số 2 gây mưa kèm gió mạnh làm nhiều cây xanh gãy đổ tại Đà Lạt

Do ảnh hưởng của mưa bão số 2, mưa kèm gió mạnh tối 1/8 và rạng sáng 2/8 đã làm nhiều cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo ghi nhận, tại một số khu vực trong TP Đà Lạt, gió mạnh kèm mưa đã quật đổ ít nhất 8 cây xanh, trong đó cây ngân hoa đường kính gần 35 cm, cao khoảng 10 m bị bật gốc trên địa bàn Phường 2, TP Đà Lạt. Một số cây xanh như thông, ngân hoa, mai anh đào bị gió quật đổ trước siêu thị Big C, đường Trần Phú, Hùng Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh... Trên đoạn đầu đèo Prenn cũng xuất hiện 1 cây thông ngã đổ xuống đường và 1

điểm đất sạt nhẹ làm giao thông di chuyển khó khăn trong khoảng 30 phút.

Còn tại khuôn viên Phòng CSGT Công an tỉnh (đường Hùng Vương, Phường 10), rạng sáng ngày 2/8, một cây thông đường kính 25 cm, cao hơn 10m cũng bất ngờ gãy đổ, đè lên một xe ô tô 4 chỗ làm xe bị hư hỏng nhẹ.

Công ty TNHH cây xanh TP Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng cắt, dọn số cây xanh gãy đổ do bão gây ra, giải phóng hiện trường từ khá sớm.

Tuy không gây thiệt hại về người nhưng cây đổ, cành khô gãy rơi xuống đường do ảnh hưởng của

bão đã làm hư hại các hệ thống đường dây điện thoại, lưới điện thấp sáng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách trong thời gian ngắn.

Trước đó, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các cây xanh có nguy cơ ngã đổ, lệch tán, nhất là những cây nằm ở khu vực dân cư đông đúc, có khách du lịch và người dân thường xuyên đi lại để tiến hành chặt hạ, tia cành, mé nhánh... Do đó, đã hạn chế rất lớn số lượng cây xanh rễ mục, có nguy cơ gãy đổ do mưa bão gây ra.

C.THÀNH

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA: Tọa đàm ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp phân bón cho cây cà phê và cây ăn quả khu vực Tây Nguyên

Tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Trung tâm Khuyến nông quốc gia vừa tổ chức tọa đàm ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp phân bón cho cây cà phê và cây ăn quả khu vực Tây Nguyên. Dự buổi tọa đàm có đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng cùng đông đảo bà con nông dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia ngành nông nghiệp đã cung cấp một số thông tin đến bà con nông dân như: hiệu quả mang lại của hệ thống tưới tiết kiệm trong việc chăm sóc cây trồng, đặc biệt là cho cây cà phê và cây ăn quả khu vực Tây Nguyên; việc lựa chọn ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Lâm Đồng hiện nay; sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kết hợp qua hệ thống tưới tiết kiệm, chi phí đầu tư cho hệ thống tưới... Bên cạnh đó,

các chuyên gia ngành nông nghiệp còn giải đáp một số câu hỏi trực tiếp mà bà con nông dân đặt ra để áp dụng vào thực tiễn chăm sóc cây trồng tại gia đình mình. Theo đánh giá của ngành chức năng, trong thời gian qua, tình hình hạn hán kéo dài, nguồn nước ngầm tại một số nơi xuống mức thấp, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Trước tình hình biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là từ đầu năm đến nay, khiến lượng nước mưa tại khu vực Tây Nguyên bị thiếu hụt nghiêm trọng, thấp hơn từ 20-90% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Dung tích trữ tại hồ chứa thủy lợi, thủy điện chỉ còn 20-60% dung tích thiết kế. Theo kết quả của nhiều công trình nghiên cứu, người trồng cà phê và cây ăn trái ở khu vực Tây Nguyên có xu hướng tưới thừa so với lượng khuyến cáo kỹ thuật phổ biến ở mức 100m³/ha/lần tưới. Như vậy, với

diện tích cà phê ước tính trung bình khoảng 600.000 ha thì mỗi năm với 3 lượt tưới, riêng sản xuất cà phê ở Tây Nguyên đã lãng phí một lượng lớn nước tưới trên 180 triệu m³ nước trong mùa khô. Nếu tính thêm các đối tượng cây trồng khác, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Điều này cho thấy sự cần thiết phải kiểm soát, sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm chính là giải pháp hữu ích và cần thiết trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Qua nội dung trao đổi nhằm giúp ngành chức năng, chính quyền địa phương và bà con nông dân có thêm kiến thức, giải pháp bổ ích trong việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên cây cà phê và cây ăn trái, kiểm soát tốt hơn nguồn nước, phân bón, tiết kiệm được chi phí đầu tư, chăm sóc, bảo vệ môi trường, đồng thời tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

QUỐC TUẤN

Mua 105.650 liều vắc xin lở mồm long móng

Theo kế hoạch vừa được cơ quan chức năng phê duyệt, trong quý 3/2020, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng) tổ chức đấu thầu mua 105.650 liều vắc xin lở mồm long móng tuýp O, A để tiêm phòng cho

đàn trâu, bò trên địa bàn.

Cụ thể, với tổng giá tiền gói thầu hơn 2,8 tỷ đồng, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng tổ chức chào hàng cạnh tranh thông thường thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo phương thức "1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ" để lựa chọn

nhà thầu tiến hành ký hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày để mua 105.650 liều vắc xin nói trên.

Trước đó, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã tiến hành thẩm định giá đấu thầu với chi phí 11,4 triệu đồng. **VŨ VĂN**

Nổi những "nhịp cầu"...

... Khó khăn vẫn còn nhiều. Thiếu thốn về điện, sóng điện thoại, đường sá xa xôi, lại thường hay sạt lở vào mùa mưa, đoàn kết chính là động lực tạo nên sức mạnh để cô trò nơi đây vượt qua những khó khăn đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Vượt qua những mặc định về một ngôi trường ở nơi "ốc đảo", những năm gần đây, Trường Mầm non Đưng K'Nớ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức, tham gia đầy đủ và đoạt nhiều giải cao trong các hội thi cho trẻ mầm non.

Tạo mọi điều kiện cho học sinh đến trường

Năm học 2019 - 2020, Trường THCS Đưng K'Nớ được hoàn thành và đưa vào hoạt động với 8 phòng học và 4 phòng bộ môn, trên cơ sở tách ra từ Trường TH & THCS Lán Tranh, Trường TH & THCS Đưng K'Nớ. Để duy trì được sĩ số 91 học sinh trên 4 lớp, theo thầy Nguyễn Đăng Nho - Hiệu trưởng nhà trường, đó là sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của các thầy cô. Bởi địa bàn phân tán, quãng đường đi học vẫn là vấn đề lớn nhất, thách thức lớn nhất đối với học sinh nơi đây. Chính vì vậy, việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng học sinh là 2 nhiệm vụ quan trọng nhất mà Trường THCS Đưng K'Nớ xác định ngay từ đầu năm học.

Khó khăn nhất là công tác vận động học sinh đến trường, bởi Thôn 1, Thôn 2 và thôn Lán Tranh đều cách trường từ 4 - 5 km. Đường dốc

khó đi, phụ huynh lại bận nương rẫy nên chưa có sự quan tâm chu đáo đến việc đưa đón con em mình. Trước khi vào năm học mới, nhà trường và ngành Giáo dục huyện Lạc Dương đã kêu gọi các đơn vị hỗ trợ cho 100% học sinh có xe đạp đi học. Thế nhưng, đường dốc, lại hay sạt lở, học sinh không thể đạp xe đến trường hàng ngày. Nhà trường lại xây dựng kế hoạch học bán trú cho học sinh nhờ vào sự hỗ trợ của huyện và vận động các nhà hảo tâm. Đến nay, toàn bộ học sinh Trường Đưng K'Nớ đã được ở lại, ăn trưa ở trường. Điều này đã góp phần "giữ" học sinh ở lại lớp.

Đưng Trang là thôn xa nhất, nghèo nhất của Đưng K'Nớ. Từ trung tâm xã vào Đưng Trang dài gần 12 km, lại phải leo dốc, qua suối. Không ít học sinh vì nản quãng đường đến lớp mà bỏ học. May mắn là năm học 2019 - 2020, 10 học sinh của thôn Đưng Trang đã được nội trú tại trường, giúp các em đỡ gian nan hơn trên hành trình đến lớp. Riêng một vài trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Cil Pam Rút Tơ (học sinh lớp 7) - mẹ mất, bố lấy vợ khác - cũng được nhà trường tạo điều kiện ở lại trường để các em yên tâm học tập, không phải nghỉ học giữa chừng. Các thầy cô thay phiên nhau hỗ trợ nhà bếp nấu ăn cho học sinh, không quên lời, tất cả chỉ vì tấm lòng của giáo viên với học trò nơi vùng sâu còn nhiều thiếu thốn.

"Thầy cô phải theo sát, thường xuyên, chỉ cần học sinh nghỉ học 1 ngày không phép là thầy cô đã xuống tận nhà, tìm hiểu nguyên nhân để đưa các em trở lại trường" - thầy Nho cho hay. Đặc biệt, năm học vừa rồi, sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc giáo viên trực tiếp đến nhà vận động học sinh đến lớp lại càng được chú trọng thực hiện. Khi sĩ số được ổn định, thầy cô Trường THCS Đưng K'Nớ mới có thể yên tâm, toàn tâm toàn ý tập trung cho công tác chuyên môn, cải thiện chất lượng so với những năm trước.

Vượt qua những khó khăn, chất lượng giáo dục cơ bản của Trường THCS Đưng K'Nớ ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, năm học 2019 - 2020, học sinh Trường THCS Đưng K'Nớ lần đầu tiên có giải trong các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. So với những trường khác, thành tích này có thể không cao, nhưng đối với một ngôi trường có chất lượng đầu vào thấp như Trường THCS Đưng K'Nớ thì đó là một tín hiệu đáng mừng. "Bởi thực sự thì ngay từ đầu cấp, các thầy cô thường phải vừa dạy vừa kèm cho học sinh lớp 6. Thế nên, dù thành tích nhỏ, nhưng đó là thành quả cho những bước đầu, để tạo động lực cho cả học sinh và thầy cô nhà trường cố gắng đạt thành tích tốt hơn trong những năm học tiếp theo" - thầy Nho chia sẻ. **VIỆT QUỲNH**

TIẾP TRANG 5

Viện Kiểm sát Nhân dân...

TIẾP TRANG 6

... Tăng cường vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị cơ sở đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Một kinh nghiệm được đại diện Viện KS nêu lên tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra - giám sát của Đảng của TP Đà Lạt và được đánh giá cao đó là cần tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng. Cần có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân dũng cảm tố cáo, phát hiện những hành

vi tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và có chính sách truyền thông đúng đắn, phát huy vai trò và trách nhiệm của bộ phận tuyên truyền trong phòng, chống tham nhũng. Mặt khác, duy trì thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ đối với tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, đúng như Đảng ta đã xác định: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội".

HÀ NGUYỆT

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Đơn vị chúng tôi: Công ty TNHH Thăng Lợi 5

Địa chỉ: Lô A11 Hải Thượng - TP Đà Lạt

Do sơ suất, khách hàng đã làm thất lạc 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy Yamaha Sirius, SK: RLCUE3740LY052544 - SM: E32VE-176847

Nay làm đơn này, công ty chúng tôi đại diện cho khách hàng, mong ai nhặt được, cho đơn vị chúng tôi xin lại.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

THÔNG BÁO V/v giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất

Vừa qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc có tiếp nhận hồ sơ nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Vàng đối với thửa đất số 202, tờ bản đồ số 17 (G.157.IV.C), diện tích 588 m² (trong đó: 400 m² đất ở + 188 m² đất nông nghiệp), địa chỉ thửa đất tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn gốc: Thửa đất số 202, tờ bản đồ số 17 (G.157.IV.C), diện tích 588 m² (trong đó: 400 m² đất ở + 188 m² đất nông nghiệp) đã được UBND thị xã Bảo Lộc cấp Giấy chứng nhận QSD đất số T 777672 ngày 27/12/2001 cho hộ ông Tôn Tường Duy. Năm 2002, hộ ông Tôn Tường Duy chuyển nhượng cho hộ bà Nguyễn Thị Vàng bằng giấy viết tay. Quá trình sang nhượng các hộ chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc thông báo: hộ ông Tôn Tường Duy đang ở đâu đề nghị liên hệ Chi nhánh để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc, tại trụ sở UBND xã Lộc Châu nếu hộ ông Tôn Tường Duy, các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ cũng như không có bất kỳ khiếu nại, phản ánh nào liên quan đến thửa đất nói trên thì Chi nhánh sẽ tiến hành lập thủ tục hủy giấy chứng nhận đã cấp và đăng ký quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Vàng theo quy định.

Mọi thắc mắc, kiến nghị về sau Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc không giải quyết.